

HƯỚNG TỚI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thận trọng, dân chủ trong từng bước triển khai

Công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tại huyện Trấn Yên được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, đúng Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã xác định rõ công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân. Do đó, huyện tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất từ huyện đến cơ sở; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Ban chỉ đạo bầu cử (BCĐBC) và ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp được thành lập theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thời gian. Các thành viên BCĐBC, tổ giúp việc BCĐBC đã tích cực bám sát các bước trong kế hoạch chỉ đạo triển khai, phối hợp kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Theo đó, UBBC huyện đã quán triệt, triển khai 100% văn bản chỉ đạo của

Trung ương, tỉnh và huyện về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tinh thần, mục đích, ý nghĩa, đảm bảo tiến độ. Huyện ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 02 KH/HU ngày 30/7/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ban hành các kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử, phát động thi đua chào mừng cuộc bầu cử, phối hợp tiếp công dân... để triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; tổ chức quán triệt và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, thành viên các tổ bầu cử cùng cấp. Đối với cấp huyện, đã thành lập BCĐBC, UBBC các cấp, thành lập 2 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 07, 08) với tổng số 22 thành viên, thành lập 7 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu HĐND huyện. UBBC cấp xã đã ấn định 110 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 430 đại biểu. Việc thực hiện hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn được thực hiện đúng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; trong đó, cả cấp huyện, cấp xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần hai, thống nhất thông qua danh sách sơ bộ gồm 74

người ứng cử đại biểu HĐND huyện Trấn Yên khóa XXI người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã theo quy định. Việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố và việc nộp hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử đảm bảo trình tự, nội dung, thẩm quyền, thời gian theo quy định. Theo đó, huyện không có người tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. UBBC cấp xã, thị trấn đã nhận được 873 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. 100% các thông báo, tài liệu tuyên truyền, các hoạt động liên quan đến bầu cử được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện và phát trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình huyện, tỉnh, trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đã phát sóng 15 tin, bài 17 tư liệu, bố trí treo 3 cụm pano lớn tại trung tâm huyện và xã Nga Quán, treo 20

băng zôn trên các trục đường chính. Cùng đó, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và đến nay chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được quan tâm coi trọng, lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng đồng thuận trong nhân dân.

Thời gian này, UBBC huyện Trấn Yên sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp bắt đầu từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021. Hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu; phê duyệt khu vực bỏ phiếu theo đề nghị của các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập tổ bầu cử đảm bảo theo đúng thời hạn quy định. Đồng thời, tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba chậm nhất là ngày 18/4/2021; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn; xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

NGUYỄN THU

(Trung tâm TT và VH Trấn Yên)

Trạm Tấu sôi nổi Phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, Phong trào thi đua ĐVK luôn được huyện Trạm Tấu đặc biệt quan tâm và triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua ĐVK trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kế hoạch số 109-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới"... Hiện nay, toàn huyện có 158 mô hình ĐVK trên các lĩnh vực: kinh tế 85 mô hình; văn hóa - xã hội 60 mô hình; quốc phòng - an ninh 11 mô hình và xây dựng hệ thống chính trị 2 mô hình. Những mô hình triển khai đều được đánh giá là phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của người dân. Lĩnh vực phát triển kinh tế, đã tạo động lực để người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình sản xuất hiệu



Nhân dân huyện Trạm Tấu giúp nhau xóa nhà dột nát.

quả được nhân rộng như: nuôi trâu sinh sản của nhóm hộ thôn Pá Hu, xã Pá Hu; nuôi lợn thương phẩm của nhóm hộ tổ dân phố số 2, thị trấn Trạm Tấu; chăn nuôi ngan của nhóm hộ thôn Cang Đông, xã Pá Hu; trồng măng sặt của nhóm hộ thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu; trồng lúa tẻ đỏ của nhóm hộ thôn Mù Thấp, xã Bản Mù... Các mô hình hoạt động luôn nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể hướng dẫn và nhân rộng, đem lại hiệu quả cao. Ông Giàng A Chang - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho biết: "Phong trào ĐVK đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đa số người dân trong huyện. Nhiều hộ đã

mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật mới vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác làm giàu chính đáng. Đặc biệt là việc chuyển đổi đất trồng lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô 2 vụ/năm của các xã: Trạm Tấu, Pá Hu, Bản Công... Trước đây, cây lúa chỉ sản xuất được 1 vụ/năm, trừ chi phí, thu nhập đạt 8 triệu đồng/ha, nhưng cùng diện tích đó, chuyển đổi sang trồng ngô 2 vụ/năm thì thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Phong trào ĐVK đã tạo sự lan tỏa của các mô hình tới tất cả các hộ và giúp cho người dân có việc làm, tăng thu nhập, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo...".

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các mô hình ĐVK cũng được triển khai thường xuyên và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực như mô hình Hội Phụ nữ với mô hình "5 không, 3 sạch", "2 không 2 giữ", đó là: Không tuyền truyền đạo trái phép; không trồng cây thuốc phiện và không mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy; "Giữ người, giữ cửa, giữ tình làng nghĩa xóm". Hội Cựu chiến binh, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động người thân không mắc tệ nạn xã hội. Đoàn Thanh niên với các công trình "Thắp sáng đường quê", tuyến đường hoa Cúc Quý tại các xã: Hát Lều, Bản Công, Xà Hồ... Từ Phong trào ĐVK, các xã còn ký cam kết với người dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước hợp vệ sinh, đào hố xử lý rác thải, xây dựng công trình vệ sinh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp... Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới gắn với thực hiện các quy ước, hương ước trong việc cưới, tang, lễ hội... đã làm thay đổi các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương, cán bộ đảng viên và nhân dân, thời gian tới, huyện Trạm Tấu tập trung đa dạng hóa mô hình ĐVK trên tất cả các lĩnh vực; coi trọng việc kiểm tra, giám sát, tổng kết và khen thưởng kịp thời để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.

THẠCH PHONG